

สำเนา

ความที่สุด

ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๕๓๘

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

ทำเนียบรัฐบาล กทม. ๑๐๓๐๐

๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๒

เรื่อง ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี

กราบเรียน/เรียน รอง-นรม., รัฐ-นร., กระทรวง, กรม

ด้วยในคราวประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๒ นายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการ ดังนี้

ด้านการบริหารราชการแผ่นดินและอื่น ๆ

ตามที่ได้มีข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๒ ให้สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ เป็นหน่วยงานหลักร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกระทรวงมหาดไทย เร่งรัดการดำเนินการจัดทำแผนการจัดสรรน้ำ จัดหาแหล่งน้ำสำรอง และขุดเจาะบ่อบาดาลเพิ่มเติมควบคู่ไปกับการส่งเสริมให้เกษตรกรปรับเปลี่ยนพฤติกรรม การเพาะปลูก มาเป็นการปลูกพืชที่ใช้น้ำน้อยให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ โดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงขาดแคลนน้ำ พร้อมทั้งเร่งชี้แจงให้ประชาชนทราบถึงสถานการณ์น้ำที่ถูกต้อง นั้น เนื่องจากในขณะนี้ ปริมาณน้ำในแหล่งน้ำต่าง ๆ มีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะมีผลทำให้หลายพื้นที่มีความเสี่ยงที่จะขาดแคลนน้ำ ทั้งเพื่อการอุปโภคบริโภค และน้ำเพื่อการเพาะปลูก จึงให้สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เร่งรัดการดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง ตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีดังกล่าวข้างต้นให้บรรลุผลโดยด่วน และให้ดำเนินมาตรการเพื่อแก้ไข และบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนที่ประสบปัญหาการขาดแคลนน้ำให้มีความเหมาะสม กับสภาพปัญหาของแต่ละพื้นที่ รวมทั้งให้เร่งสร้างการรับรู้ที่ถูกต้องเกี่ยวกับสถานการณ์น้ำ สภาพภัยแล้ง และแนวทางการดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวแก่ประชาชนให้ทั่วถึงด้วย

ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีข้างต้นใช้เป็นแนวทางในการบริหารราชการให้เกิดประสิทธิภาพ ดังนั้น ในขั้นตอนการปฏิบัติ หน่วยงานจะต้องดำเนินการโดยยึดถือกฎหมาย ระเบียบ หรือมติคณะรัฐมนตรี ที่เกี่ยวข้องเป็นหลัก

จึงกราบเรียนมาเพื่อโปรดทราบ/จึงเรียนยืนยันมา/จึงเรียนยืนยันมาและขอได้โปรดพิจารณา ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป/จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ/จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและขอได้โปรด พิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ขอแสดงความนับถือ (อย่างยิ่ง)

ธีระพงษ์ วงศ์ศิระวิลาส

(นายธีระพงษ์ วงศ์ศิระวิลาส)

เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

กองพัฒนายุทธศาสตร์และติดตามนโยบายพิเศษ

โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๙๐๐๐ ต่อ ๑๗๓๒ (กิตติยาภา) ๑๗๓๔ (อริชฐาน) ๑๕๓๒ (บุษกร)

โทรสาร ๐ ๒๒๘๐ ๑๔๔๖ www.soc.go.th (เปิดให้บริการ)

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ spt55@soc.go.th

หมายเหตุ อัยการสูงสุด : จึงกราบเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
รอง-นรม., รัฐ-นร. : จึงเรียนยืนยันมา
กระทรวง : จึงเรียนยืนยันมาและขอได้โปรดพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
องค์กรอิสระ : จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
กรม : จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและขอได้โปรดพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป